

ประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2557

พาณิชย์ยืนยันระบายนข้าวแบบขายตรงผู้ส่งออกโปร่งใส

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันแนวทางการระบายข้าวแบบเปิดขายตรงให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อโปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการประกาศเงื่อนไขชัดเจน และมีเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ พร้อมย้ำเป็นหนึ่งในแนวทางการระบาย ตามแผนยุทธศาสตร์ระบายข้าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปฏิเสธข่าวความไม่โปร่งใส กรณีกรมการค้า ต่างประเทศประกาศเปิดให้ภาคเอกชนผู้ส่งออกข้าวที่มีคำสั่งซื้อ สามารถยื่นเสนอราคาขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล จน เกิดการตั้งข้อสังเกตจากการอนุมัติราคาขายที่อาจจะเหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วที่เปิดให้ผู้ส่งออกซื้อข้าวทางตรงกับ รัฐบาล และมีการอนุมัติขายราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบการแข่งขันของภาคเอกชน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การเปิดระบายข้าวแบบขายตรงให้ผู้ส่งออกมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพราะ วิธีการระบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การระบายข้าวของรัฐบาล และมีการประกาศหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งการอนุมัติขายที่ใช้เงื่อนไขใกล้เคียงกับการเปิดประมูลทั่วไปเกือบทุกประการ โดยเฉพาะจะต้องเสนอราคา ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ (Floor Price) รวมทั้งผู้เสนอซื้อจะต้องมีเอกสารคำสั่งซื้อแสดงชัดเจน ซึ่งขณะนี้ไม่มีเอกชนสนใจ เสนอซื้อข้าวแบบขายตรงแล้วหลายราย หลังจากประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา แต่ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยยังไม่มีการอนุมัติแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ได้สัดส่วนมากพอจะเปิดประมูลเป็นการ ทั่วไปในลอตที่ 3 รวมทั้งประเมินสถานการณ์ผลผลิตและราคาข้าว ก่อนที่จะประกาศเงื่อนไขการประมูล แต่เชื่อว่า น่าจะเปิดประมูลได้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยยังจะเปิดประมูลข้าวในชนิดที่หลากหลาย และปริมาณเกิน 100,000 ตัน ใกล้เคียงกับ 2 ครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2557 มีการอนุมัติขาย ข้าวให้เอกชน รวม 13 ราย ปริมาณ 72,085 ตัน จากกว่า 139,000 ตัน มูลค่ารวม 909 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวไทย

ล้นไทยมีโอกาสส่งออกข้าวปีนี้ ได้ 11 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ยังดำเนินการ ระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการขายล๊อตใหญ่ๆแบบจิงจูจี ซึ่งที่ผ่านมาได้ขายให้กับทางรัฐบาลจีนไป 1 ล้าน ตัน , อินโดนีเซีย จำนวน 170,000 ตัน และ ล่าสุดได้ขายฟิลิปปินส์ ไปจำนวน 3 แสนตัน และยังมีความต้องการข้าว จาก ประเทศเหล่านี้ ต่อเนื่อง

และในเดือนพ.ย.นี้ทางรัฐบาลอิหร่าน จะส่งทีมงานมาแบบการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อมาดูความพร้อมในการส่งออกข้าวของไทย และขอความมั่นใจเรื่องคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ การส่งออกข้าวของไทยยังไปได้ดี ราคาขายไม่ได้ต่ำมาก เพียงแต่ไทยไม่ได้เร่งระบายข้าวในสต็อกแบบดัมพ์ออกมา เพราะจะต้องดูแลไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำลงมาด้วย ซึ่งปริมาณการส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา มีปริมาณ ส่งออกแล้วจำนวน 7.3 ล้านตัน คาดว่าในช่วง 4 เดือนที่เหลือ ปริมาณการส่งออกข้าวเฉลี่ย น่าจะได้ประมาณเดือน ละ 1 ล้านตัน เพราะออร์เดอร์ของผู้ส่งออกข้าวก็มีต่อเนื่อง ไม่รวมกับการขายแบบจิงจูจี ซึ่งก็หวังจะทำให้ไทยมี โอกาสส่งออกข้าวได้ถึง 11 ล้านตัน จากเดิมต้นปีที่กระทรวงเคยตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ไว้ที่ 8.5 ล้านตัน

นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ ยังมีแผน ที่จะประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไปล็อตใหม่ ให้ผู้ส่งออกข้าวเป็นล็อต ที่ 3ซึ่ง คาดว่า น่าจะเปิดประมูลได้ ประมาณต้นเดือนต.ค.นี้ ในปริมาณ กว่า 1 แสนตัน สำหรับการเปิดประมูลข้าว ทั่วไป 2 ครั้งที่ผ่านมา ขายข้าวไปได้รวมกว่า 140,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท และล่าสุด ได้ใช้วิธีการ

ขายข้าว โดยให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อยื่นเสนอซื้อข้าวสต็อกรัฐเข้ามาโดยตรงว่าเป็นวิธีการหนึ่งในแผนการระบายข้าว ภายใต้ยุทธศาสตร์การระบายข้าวที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณา ตลอดจนกระบวนการ จะใช้รูปแบบเดียวกันกับการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ หรือ Floor Price และคณะกรรมการพิจารณาการระบายข้าวก็ใช้ชุดเดียวกันทั้งหมด ซึ่งยืนยันได้ว่ามีความโปร่งใส และราคาที่ขายก็ใช้ราคาที่ ขายแบบประมูลทั่วไปเป็นเกณฑ์ด้วย จึงไม่ต้องเป็นห่วง

ส่วนผู้ส่งออกที่จะเสนอซื้อเข้ามาก็ต้องมีคำสั่งซื้อยืนยันเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้ออกประกาศขายแต่ผู้ส่งออกยื่นเสนอซื้อเข้ามาหลายรายแล้ว ก่อนหน้านี้ กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ คณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อการส่งออก โดยคณะทำงานฯ ได้ขอความเห็นชอบต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งข้าวสารที่จะจำหน่ายเป็นชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

"ปีติพงศ์" ลุ้นดึงราคาพุ่งปรืด ลดพื้นที่ปลูกข้าว-ยางพาราสูญเสียเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 ต.ค. นี้ จะมีการพิจารณาและแถลงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการปรับโครงสร้างราคาสินค้าที่มีปัญหาด้านราคา คือ ยางพารา และข้าว เพราะพืชทั้ง 2 ชนิดนี้มีปัญหาคือผลผลิตเกินความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีสินค้าอยู่ในสต็อก จึงต้องแก้ไขปัญหาย่างรอบคอบ โดยข้าวจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วง พ.ย. นี้ เป็นไป และยางจะทยอยออกสู่ตลาดอีกครั้งตั้งแต่เดือน ต.ค. นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของข้าว พบว่า ไทยมีพื้นที่ปลูก 70 ล้านไร่ จากการสำรวจพบว่า มีพื้นที่ไม่เหมาะสมเลย 11 ล้านไร่ ซึ่งจะจูงใจให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ที่มีราคาดีและตลาดยังต้องการ คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ในส่วนของยางพบว่ามีพื้นที่ไม่เหมาะสมอยู่รวม 2 ล้านไร่ในเขตภาคอีสาน ซึ่งเกิดจากที่เกษตรกรต้องการขยายเอง หลังจากทีกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปส่งเสริม ให้ปลูกยางในโครงการยาง 1 ล้านไร่ ทั้งหมดนี้ต้องปรับเปลี่ยนให้ปลูกพืชชนิดอื่น โดยยังมีพื้นที่ปลูกยางเก่าที่ต้องโค่นเพื่อปลูกใหม่ทดแทน 400,000 ไร่

ในจำนวนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดพื้นที่การปลูกยาง ส่วนพื้นที่ปลูกยางใหม่ จะส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นแซมดิน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกร

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรในส่วนของข้าว จะใช้วิธีการ 1.สนับสนุนให้เปลี่ยนอาชีพ ไปทำการเกษตรชนิดอื่นที่เหมาะสม 2.สนับสนุนทำเกษตรกรรมผสมผสาน 3. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร เช่น การยกระดับให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 3 แนวทางนี้เป็นมาตรการสมัครใจ ที่เกษตรกรไม่ควรมีความเสี่ยงด้านหนี้สิน ดังนั้น รัฐบาลต้องอุดหนุนงบประมาณแบบจ่ายขาด และในส่วนของยางพารา ต้องโค่นยางเก่า 400,000 ไร่ และปล่อยกู้ให้กับสถาบันเกษตรกรกู้เงิน 15,000 ล้านบาทเพื่อรับซื้อยาง และแปรรูปขึ้นต้น รวมทั้งปล่อยกู้กับภาคเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ 15,000 ล้านบาท

ที่มา [ไทยรัฐออนไลน์](#)

นายกฯเผยรัฐบาลวางแผนระบายข้าวไม่ให้กระทบราคาที่จะเป็น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติถึงการแก้ปัญหาการค้าข้าวสำหรับผลผลิตฤดูกาลล่าสุด ในอีกไม่กี่เดือน ก็จะต้องถึงหน้าการเก็บเกี่ยวข้าว รัฐบาลก็ไม่ได้มีนอใจที่ผ่านมาก็แก้ไขแล้วขั้นตอนหนึ่ง พอลงทุนใหม่กรอบใหม่ก็ต้องเตรียมการใหม่อีก เพราะเป็นปัญหาที่ทับซ้อนมาเป็นเวลานานแล้ว วันนี้ก็เลยให้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวนาในจังหวัดต่างๆ พี่น้องชาวนาส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องของปัญหาการค้าข้าว รัฐบาลเองมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาที่พยายามผลักดันให้ราคา

ข้าวเปลือกสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าราคาข้าวเปลือกจ้าว 5% น่าจะต้องมีราคาให้ใกล้เคียงตันละ 8,500 บาท และจะจัดการระบายข้าวในสต็อก เน้นการส่งออกต่างประเทศ และขอให้พี่น้องชาวนามั่นใจว่ารัฐบาลจะมีการวางแผนการระบายข้าว ไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวที่ควรจะเป็น

นอกเหนือจากลงพื้นที่เพื่อพบกับพี่น้องชาวนาไทยโดยตรงแล้ว รัฐบาลจะนัดหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกันกับตัวแทนผู้นำเกษตรกรชาวนาจาก 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน โดยจะเป็นการระดมสมอง กำหนดแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว ซึ่งจะมีการนัดหารือติดตามผลการดำเนินงานทุก 15 วัน จะมีการเรียกประชุมกับผู้ส่งออกและโรงสีเพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลข้าวทั้งระบบ

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลจะส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพข้าว ลดต้นทุนการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าว เพื่อจะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลงและจะมีการเข้มงวดในการใช้กฎหมายในการตรวจสอบสต็อกข้าว ที่กฎหมายระบุไว้ให้ผู้ส่งออกต้องมีสต็อกข้าวตลอดเวลา 500 ตัน และรัฐบาลเองจะช่วยเหลือในเรื่องแหล่งเงินทุน โดยจะจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้กับชาวนาที่มียุ่งฉางในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบน เพื่อจูงใจให้มีการเก็บข้าวและนำออกขายในราคาที่เหมาะสม และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้โรงสี เพื่อบริการซื้อข้าวจากชาวนาและทยอยขายเมื่อราคาเหมาะสม นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าวไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าวไทยอย่างบูรณาการ ทำให้เป็นระบบ

สำหรับเรื่องการประกันภัยชาวนาปี การผลิต 2557 ที่ทาง คสช. ได้มีมติอนุมัติ และทาง ธ.ก.ส. ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ก็อยากให้พี่น้องชาวนาได้มาเข้าร่วมโครงการกันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงลงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งค่าเบี้ยประกันที่เกษตรกรต้องจ่ายนั้น อยู่ในอัตราเพียง 60 - 100 บาทต่อไร่ รัฐช่วยอุดหนุนเบี้ยประกันภัยให้เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ หากเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติขึ้น พี่น้องชาวนาจะได้รับเงินชดเชยรวมถึงไร่ละ 2,224 บาท ซึ่งก็มาจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาลตามปกติ และจากการประกันภัยตามโครงการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

พาณิชย์ถก 5 สมาคมชาวนาพยุงราคาข้าว

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยผลการหารือระหว่าง 5 องค์กรชาวนาซึ่งประกอบด้วย สมาคมชาวนาข้าวไทย, สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย, เครือข่ายชาวนาไทย และศูนย์ข้าวชุมชน ในช่วงเช้าวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมสรุปข้อเสนอให้กับ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภูมิฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้มารับฟังข้อเสนอชาวนาแทนพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

โดยเบื้องต้นเสนอให้รัฐบาลยกระดับราคาข้าวขาว 100% (ความชื้น 15%) ตันละ 10,000 บาท, ข้าวปทุม (ความชื้น 15%) 11,000 บาท, ข้าวหอมมะลิ (ความชื้น) 16,000 บาท, ข้าวเหนียว 13,000 บาท โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีที่นาไม่เกิน 40 ไร่

ด้านนายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์-ชีวภาพ ต.คอรัม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สมาชิกศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนาบ้าน กล่าวถึง แนวทางที่เสนอระยะเร่งด่วน รัฐบาลควรยกระดับราคา ช่วยทำให้ชาวนาขายข้าวไม่ขาดทุนจากต้นทุนการผลิตตันละ 6,000 บาท โดยสูตรราคาที่กำหนดไว้เป็นตุ๊กตา คำนวณจากราคาจริงในตลาด เช่น ข้าวขาว ขายตันละ 6,500 บาท ต้นทุนการผลิต 6,000 บาท จากผลผลิต 700 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือเท่ากับ 1 ไร่ขายข้าวได้ 7,900 บาท จึงตั้งราคาตุ๊กตาไว้ที่ 10,000 บาท ที่ความชื้น 15% แต่ชาวนาปกติทำได้ความชื้น 28-30% คงจะไม่ได้ราคานี้ รัฐบาลจะช่วยเหลือชาวนาอย่างไรไม่ให้ขาดทุน

ส่วนข้าวหอมมะลิตั้งไว้สูง 16,000 บาท เพราะเป็นข้าวนาปีปลูกปีละ 1 ครั้ง มีพื้นที่ทำจริงไม่กี่จังหวัด ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และข้าวเหนียวตั้งไว้ที่ 13,000 บาท เป็นข้าวพื้นบ้าน เมล็ดสั้น ทำได้ปีละครั้งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการต่อรองอีก

พร้อมกันนี้ เสนอภาครัฐบังคับใช้กฎหมายควบคุมราคา ปัจจัยผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ราคาน้ำมัน ข้าวนาต้องพัฒนาตัวเอง ด้วยไม่ใช่รอแต่ความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว และพัฒนาข้าวคุณภาพดี ข้าวที่มีเอกสารรับรองความปลอดภัย อาทิ ข้าวอินทรีย์ผ่านมาตรฐาน GAP และการตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพดีทั่วประเทศ และระยะยาวการยกร่างพ.ร.บ. กองทุนข้าวและชาวนาแห่งชาติ พ.ศ. ... เพื่อให้มีคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน ช่วยกำหนดมาตรการดูแลชาวนา และระยะสุดท้ายคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมข้าวไทย เตรียมพร้อมการแข่งขันหลังจากรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้านนายภูติ ศรีสมุทธนาท นายกษมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า เราต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องของราคา เนื่องจากราคาข้าวที่ชาวนาขายยังคงขาดทุนอยู่ รัฐบาลเองก็ต้องยอมที่จะขาดทุนบ้าง ส่วนทางภาครัฐจะดำเนินการอย่างไร ก็คงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาล

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือกับตัวแทนชาวนาว่า ได้รับข้อเสนอของชาวนาเพื่อนำไปเสนอต่อ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

แต่เบื้องต้น แนวทางการดูแลราคาข้าว จะไม่ชดเชยเป็นตัวเงิน แต่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตให้แทน เนื่องจากปัญหาหลักที่ทำให้ชาวนาขาดทุนนั้นมาจากต้นทุนที่สูง แม้ว่าราคาข้าวจะปรับเพิ่มสูงขึ้น และมองว่าจะเป็น การช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวนาไทย อย่างยั่งยืน โดยขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 7,800-8,500 บาทต่อตัน

ส่วนการดูแลราคา แล้วผลผลิตข้าวในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดนั้น มีแนวทางในการช่วยเหลือ โดยให้โรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีโรงสีสมัครเข้ามาแล้วถึง 133 ราย ใน 26 จังหวัด เพื่อช่วยลดปริมาณข้าวส่วนเกินในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ที่คาดว่าจะดึงออกได้ถึง 3.7 ล้านตันข้าวเปลือก จากผลผลิตที่คาดว่าจะมีมากถึง 25 ล้านตัน ในปีนี้ รวมทั้งจะมีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้ชาวนาสามารถขายผลผลิตโดยตรงให้โรงสี

นางจินตนา กล่าว ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ดออส.) กล่าวว่า นายชन्द्र์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการออส.แล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยบอร์ดได้อนุมัติการลาออกดังกล่าว และจะมีผลในวันที่ 25 ต.ค. ซึ่งการลาออกครั้งนี้ ทางนายชन्द्र์ปกรณ์ ได้อ้างสาเหตุของสุขภาพ

"บอร์ด ออส. จึงได้แต่งตั้งให้ น.ส.จิระวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการออส. รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการออส.ไปก่อน และจะเร่งกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการออส.คนใหม่ต่อไป"

นายชन्द्र์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ออส.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ"ว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ผอ.ออส. แล้ว ซึ่งไม่ได้เกิดจากแรงกดดันของบอร์ดออส. ชุดใหม่ที่มีนางจินตนา ชัยยวรรณาการ เป็นประธาน แต่เพราะได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่ให้ไปช่วยงานด้านอื่นมาระยะหนึ่งแล้ว ตนขอเวลาเคลียร์งานที่ออส. ก่อน ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้ข้อมูลคณะกรรมการป.ช.ได้ให้ข้อมูลไปแล้วเหลือไม่มาก และภาระกิจใหม่ของออส.เรื่องการสร้างเครือข่ายการค้า เป็นเรื่องที่ตนไม่ชำนาญ ด้วยหลายเหตุผลจึงตัดสินใจยื่นใบลาออก

รายงานข่าวระบุว่า ตำแหน่งผอ.ออส.เป็นตำแหน่งที่มาพร้อมกับการเมือง โดยนายชन्द्र์ปกรณ์ เดิมเป็นรองผอ.มาก่อนจะได้รับการเสนอชื่อมาแทน พ.ต.ท. ศราวุฒิ สุกภูมิฤทธิ์ อดีตผอ.ออส. ที่เสียชีวิตไป ถือเป็นผอ. คนที่ 2 ในสมัยพรรคเพื่อไทยคนที่ 2 ซึ่งหากนับรวมระยะเวลาการรับตำแหน่ง ประมาณ 1 ปีเศษ นับจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2556 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเดิมสัญญาที่กำหนด 4 ปี

[ที่มาประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

คาศยุทธศาสตร์ข้าวปลอด ต.ค.นี้ เล็งเพิ่มพื้นที่ปลูกพืช ศก.

นางจินตนา ชัยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ขณะนี้การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวมีความคืบหน้ามาก คาดจะสรุปได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยยุทธศาสตร์หลักยังคงเป็นมาตรการจัดโซนนิ่งทางการเกษตร เน้นลดพื้นที่ปลูกข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน แต่ต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น เพื่อให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปียังคงเดิมหรือไม่ลดลงมาก เบื้องต้นพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปจัดทำแปลงสาธิตจำนวน 882 แปลงทั่วประเทศ เพื่อทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ 6 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด เพื่อเสริมความรู้และเป็นมาตรการจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตามแนวทางการ จัดโซนนิ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว และการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว ภายในปี 2558 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านข้าวในทุกด้านให้ชาวนาจนถึงผู้ส่งออก ทั้งนี้ ยืนยันว่า แนวทางการดูแลราคาข้าวจะไม่มีมาตรการชดเชยเป็นเงินแน่นอน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังใช้มาตรการเร่งด่วน เพื่อรองรับผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ที่จะเริ่มออกเดือน ต.ค.นี้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงเดือน มี.ค. 2558 ภายใต้งบประมาณที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อกว่า 20,000 ล้านบาท โดยเน้นให้โรงสีรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ รวมทั้งเกษตรกรที่มียุ้งฉางจะให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินวงเงินร้อยละ 80 ของราคาข้าวในตลาด

"เมื่อราคาข้าวในตลาดดี ชาวนาสามารถนำข้าวไปขายเพื่อนำเงินมาคืน ธ.ก.ส. รวมทั้งการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้ผู้ซื้อข้าวพบกับเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งการระบายข้าวในสต็อกที่ขณะนี้มูลค่าสั่งซื้อแล้วกว่า 1.47 ล้านตันข้าวสาร จึงเชื่อว่าจะสามารถถึงปริมาณข้าวส่วนเกินออกจากตลาดได้ และจะสามารถพยุงราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ความชื้น 15% ในฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาให้ได้ราคาไม่ต่ำกว่า 8,500 บาท/ตัน"

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือน ต.ค. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะมีการพิจารณาปลดล็อกมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรสำคัญข้ามเขต หรือข้ามจังหวัดที่ใช้ป้องกันการสวมสิทธิ์ตามโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ยังไม่มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรชนิดใดแล้ว จึงจะเสนอให้มีการยกเลิกมาตรการดังกล่าว

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

พาณิชย์เร่งขายข้าวให้เอกชนโดยตรง

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศคณะกรรมการระบายข้าว เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อการส่งออก โดยคณะกรรมการฯ ได้ขอความเห็นชอบต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งข้าวสารที่จะจำหน่ายเป็นชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามประกาศได้กำหนดให้ผู้ซื้อต้องยื่นหนังสือขอเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลของรัฐต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการระบายข้าว โดยจะต้องมีหลักฐานสำคัญคือคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศแนบมาด้วย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า การเปิดให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศสามารถซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลได้ วงการค้าข้าวได้ตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการอนุมัติราคาขาย เหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วที่ได้เปิดให้ผู้ส่งออกซื้อข้าวทางตรงกับรัฐ และได้มีการอนุมัติขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในระบบการแข่งขันของภาคเอกชนด้วยกันเอง เพราะไม่มีรายใดทราบราคาที่อนุมัติขาย

"เมื่อเปลี่ยนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคนใหม่ เปลี่ยนรรมว.พาณิชย์คนใหม่ แต่วิธีการกลับวนมาใช้แบบเดิม ซึ่งไม่สามารถตอบคำถามเรื่องความโปร่งใสได้ โดยภาครัฐควรจะใช้วิธีการประมูลแข่งขันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่ามาใช้วิธีการนี้"

ที่มา เดลินิวส์

พาณิชย์ดันข้าวไม่ให้ต่ำกว่า 8,500 บ. ชี้เหตุโรงสีช่วยซื้อเก็บไว้ในสต็อก

นางจินตนา ชัยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน เสนอให้ลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และหาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่มาเพาะปลูกแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาข้าวเปลือกที่ตกต่ำในอนาคต เพราะผลผลิตข้าวมีปริมาณมากกว่าความต้องการ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว คาดจะเสร็จสมบูรณ์ และดำเนินการภายในเดือนต.ค.2557นี้

"เบื้องต้นที่คิดกันไว้ คือการจะเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ข้าว มาปลูกอ้อยแทน เพราะปัจจุบันความต้องการอ้อยในตลาดมีสูง แต่ผลผลิตอ้อยมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตลาดจีน ที่มีความต้องการอ้อยมาก เนื่องจากพื้นที่ภายในประเทศจีนไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกอ้อย"

อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มต้น พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องลงมือทำให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรก่อน โดยขณะนี้ มีแปลงทดลองอยู่กว่า 882 แห่งทั่วประเทศ ที่จะสามารถใช้เพาะปลูกสร้างเป็นตัวอย่างได้ ซึ่งจะเป็นงานรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปลูกพืชตัวอย่าง เพื่อเสริมความรู้และจิตใจให้เกษตรกรและชาวสวนหันมาปลูกพืชตามแนวทางการจัดโซนนิ่ง

ทั้งนี้เชื่อว่าหากทำสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ เปลี่ยนการเพาะปลูก จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มมากขึ้น คาดว่าภายใน 2 ปี จะเห็นภาพชัดเจน และจะสามารถช่วยลดการพึ่งพาการส่งออกข้าวได้ จากปัจจุบันที่ต้องส่งออกข้าวถึง 50% อาจลดลงเหลือเพียง 30% เท่านั้น

สำหรับแนวทางการรักษาระดับราคาข้าวเปลือกระยะสั้นนั้น คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ(นบข.) ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และโรงสี ซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่เก็บสต็อกไว้ โดยที่รัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยให้อัตรา 3% ส่วน 2,000 ล้านบาท จะให้เกษตรกรกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อให้นำเงินไปสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเก็บไว้เพื่อรอขายในช่วงที่ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้น คาดว่า จะสามารถเก็บสต็อกข้าวได้ 2 ล้านตันข้าวเปลือก รวมถึงจะมีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้ผู้ซื้อข้าวพบกับเกษตรกรโดยตรง โรงสีสามารถซื้อข้าวข้ามเขตที่มีปริมาณผลผลิตข้าวออกมากสูงได้

"ขณะนี้โรงสีที่สนใจเข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกข้าวแล้ว 133 ราย จาก 26 จังหวัด คาดว่า จะสามารถเก็บสต็อกข้าวได้ 3.7 ล้านตันข้าวเปลือก ในส่วนชาวนาที่ยังไม่ขายข้าวและมีถังฉางของตัวเอง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินในวงเงิน 80% ของราคาข้าวในตลาด ให้ชาวนาก่อน โดยเมื่อราคาข้าวในตลาดดี สามารถนำข้าวไปขายเพื่อนำเงินมาคืนให้กับ ธ.ก.ส."

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวถือเป็นการดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดได้ประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก จากปริมาณผลผลิตข้าวในปีที่คาดว่าจะออกมา 27 ล้านตันข้าวเปลือก โดยมาตรการนี้จะใช้ระยะเวลา 6 เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงมีนาคม 2558 เพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่ไม่นับรวมการระบายข้าวของรัฐบาลกับตลาดต่างประเทศที่ขณะนี้ที่มีคำสั่งซื้อแล้วกว่า 1.47 ล้านตันข้าวสาร จึงเชื่อว่า จะพยุงราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ความชื้น 15% ในฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาให้ได้ราคาไม่ต่ำกว่า 8,500 บาทต่อตัน

นอกจากนี้ในวันที่ 10 ตุลาคม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) จะประชุมหารือเพื่อยกเลิกมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรสำคัญข้ามเขตหรือข้ามจังหวัด หลังไม่มีมาตรการจำนำสินค้าเกษตร

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขงของบรม.แสนล้าน แจ้างเลิกอาชีพทำนาข้าว ปลูกพืชพลังงานแทน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการรับมือภัยแล้งว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนล่าสุดอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญ่ แล้ว หลังเดือนกันยายนนี้ ซึ่งโอกาสจะเกิดพายุฝนตกเหนือเขื่อนแทบไม่มี และขณะนี้ปริมาณน้ำก็ไม่มีพอสำหรับปลูกข้าวนาปรัง อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง 3-4 ปีที่ผ่านมา ที่มีการปลูก 2 รอบๆ ละ 8-9 ล้านไร่ จากโครงการ
จ่านาข้าว ทำให้ชาวนาเร่งขยายพื้นที่ปลูก จนปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนลดลงมาก รวมทั้งในปี 2554 ที่เกิดมหา
อุทกภัยใหญ่ โดยรัฐบาลขณะนั้นกลัวจะเกิดอุทกภัยซ้ำ ได้สั่งระบายน้ำทิ้งจากเขื่อนไปกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
(ลบ.ม.) ส่งผลให้ขณะนี้ไม่มีน้ำต้นทุนปล่อยให้ทำการเกษตร เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนมีแค่ 4,000 กว่าล้าน ลบ.ม.
แบ่งเป็นอุปโภคบริโภค 1,400 ล้านลบ.ม.รักษาระบบนิเวศน์ ผลักดันน้ำเค็ม 1,200 ล้าน ลบ.ม.เหลือไว้รักษาสภาพ
เขื่อน 2,000 กว่าล้าน ลบ.ม.

“ความจริงช่วงหลายปี กรมชลประทาน ถูกกดดันจากการเมืองมาตลอด ให้ปล่อยน้ำให้กับเกษตรกร ทั้ง
ที่ชาวนาปลูกเกินเป้าหมายไปมาก โดยเอาน้ำสำรองไปใช้ และคาดว่าจะมีฝนมาเติมก็ไม่มี อีกทั้งยังผันน้ำจากแม่
กลอง และเขื่อนศรีนครินทร์ มาช่วยเติม ปีละ 1,000 ล้าน ลบ.ม.แต่ปีนี้มาช่วยไม่ได้ ปริมาณน้ำวิกฤตเหมือนปี 2535
ที่เคยประกาศห้ามชาวนาปลูกข้าว” นายชวลิต กล่าว

นายชวลิต กล่าวต่อว่า ต้องเร่งทำแผนรับสถานการณ์เสนอขออนุมัติถึงบกลางจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ช่วยเหลือชาวนาช่วงหยุดพักทำนา โดยกรมชลประทาน ถือโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ที่ไม่เคยทำมาเลย
10 ปี ใช้งบประมาณหนึ่งจ้งชาวนาเป็นแรงงานท้องถิ่นด้วย โดยจะส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนอาชีพไปด้วยเลย ถ้ายังปลูก
ข้าวต่อไป โอกาสเสียหายภัยธรรมชาติและตัวแปรที่สำคัญต่อราคา คือ ข้าวในสต็อกรัฐ ที่ยังมีจำนวนมาก

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร ไปทำแผนยุทธศาสตร์ปรับ
โครงสร้างการเกษตรทั้งระบบ เพื่อเริ่มดำเนินการไปพร้อมแผนภัยแล้ง นำแผนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ปลูกข้าว 22
จังหวัดทันที เบื้องต้นจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพ วางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ทั้งหมดเร่งนำเข้า
กรม.ขออนุมัติหลักการ ให้ทราบเรื่องภัยแล้ง พร้อมปรับโครงสร้างการเกษตร และหารือกับสำนักงานประมาณ ใน
เรื่องตัวเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่เป้าหมาย 9 ล้านไร่ 22 จังหวัด เรื่องวงเงินช่วยปลูกพืชอื่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าพักนา ใน
พื้นที่บางส่วนไม่เหมาะสมปลูกข้าว โดยรัฐส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน 4 ชนิด เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม
หรือเกษตรผสมผสาน ตามโซนนิ่ง เป็นมาตรการเร่งด่วน ต้องทำควบคู่กันไปเลย

“ภาพรวมพื้นที่ปลูกข้าว 70 ล้านไร่มีปริมาณถึง 37 ล้านตัน ต้องให้เหลือพื้นที่ปลูกข้าว 50 ล้านไร่และ
ผลผลิตอยู่ที่ 31 ล้านตันจะไม่มีปัญหาต่อราคา ส่วนพื้นที่เหลือปรับเปลี่ยนพืชอื่นตามโซนนิ่ง เช่นมันสำปะหลัง อ้อย
ข้าวโพด ปาล์ม ขณะนี้ทิศทางมีความชัดเจน ต้องมีการปรับเปลี่ยน ในตัวสินค้าที่ไม่มีปัญหาสต็อกและต่อตลาด”
นายชวลิต กล่าว

นายชวลิต กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ไปทำตัวเลขเกษตรกรที่ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพอยู่ที่ 2.6
แสนครัวเรือน โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 6 ล้านไร่ ที่ต้องปรับโครงสร้างการเกษตร มีมาตรการ ใจและค่าตอบแทน
ปีแรก 5,000 บาทต่อไร่ และปีที่สอง 3,000 บาทต่อไร่ ปีที่สาม 2,000 บาทต่อไร่ ซึ่งบางส่วนอาจไปปลูกพืชพลังงาน
และส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มึงบให้ชุดสระน้ำในไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ล้มคันทนา จะเน้นเกษตรกรรายย่อยที่มี
พื้นที่ถือครองต่ำกว่า 15 ไร่ สำหรับการจ้างเลิกอาชีพเกษตรกร นั้น ยังไม่คุยในรายละเอียดกับรัฐมนตรี แต่คาดว่าจะ
ใช้ระบบสวัสดิการให้กับเกษตรกร โดยนายปิติพงศ์ กำลังให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาแนวคิดและดูรายละเอียด เช่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา จ่ายเงินเกษตรกร ให้เลิกอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย รัฐเข้าไป
รวมฟาร์มขนาดเล็กทั้งหมด เพื่อปรับให้เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยประเทศไทยมี
แนวทางชัดเจนว่าวันหนึ่งไปถึงจุดนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสมาตลอด ว่าเราต้องสร้าง
ระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรทั้งระบบ โดย
ช่วยเหลือเกษตรกร ก่อน และภายหลังเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือประชาคมอาเซียน อย่างข้าว และยาง เป็น
ปัญหาหนักในเชิงโครงสร้างที่กลไกราคาไม่สามารถใช้แก้ไขได้อีกต่อไป แนนอนว่าช่วงปรับเปลี่ยนจากที่เคยใช้ประชา
นิยม ต้องมีคนเดือดร้อนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จุดนี้รัฐบาลหาทางช่วยเหลือเยียวยาปรับเปลี่ยนอาชีพหรือเลิกอาชีพ
เบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า 1 แสนล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

'อर्थ'ประเมินข้าวไทย 10 ปีถดถอยต้นทุนสูง

นายอर्थ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการประเมิน 10 ปี ข้าวไทยในตลาดโลก ตั้งแต่ปี 2547-2557 พบว่าสัดส่วนการส่งออกข้าวไทยไปตลาดโลกลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จากที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 8 ลงมาอยู่อันดับ 13 ในปี 2557 โดยมูลค่าการส่งออก 5 ปี ระหว่างปี 2547-2551 อยู่ที่ 94,000 ล้านบาท แต่ 5 ปีหลัง ระหว่างปี 2552-2556 มูลค่าส่งออกหายไป 38,000 ล้านบาท มากสุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากไทยเสียเปรียบด้านราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ข้าวขาว 5% เฉลี่ย 285 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จนปี 2556 ปรับสูงถึง 518 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามมาตลอด 10 ปี เฉลี่ย 100-200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ชาวนาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่กลับมีเงินเหลือลดลง เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2547 อยู่ที่ 4,835 บาทต่อไร่ แต่ปัจจุบันปรับขึ้นถึง 10,685 บาทต่อไร่ แต่ผลผลิตต่อไร่ของไทยตลอด 10 ปี ยังคงที่เฉลี่ยเพียง 450 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่เวียดนามผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 ราคาข้าวไทยเริ่มมีราคาใกล้เคียงกับเวียดนามมากขึ้น และอาจจะลดต่ำกว่าเวียดนาม เนื่องจากขณะนี้ไทยกำลังระบายนสตอกข้าวต่อเนื่อง ทำให้หอการค้าไทยประเมินข้าวไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า หากชาวนายังไม่มีการปรับกระบวนการผลิตทั้งวิธีการปลูก พื้นที่เพาะปลูก พัฒนาพันธุ์ข้าว และแหล่งน้ำใช้ในการเพาะปลูก จะทำให้ความสามารถการแข่งขันลดลง และมูลค่าการส่งออกจะหายไปประมาณ 87,000 ล้านบาท หรือหายไปปีละ 8,000 ล้านบาท โดยจะต้องเร่งปฏิรูปกระบวนการผลิตทั้งระบบ และปฏิรูปโครงสร้างต้นทุนการผลิต เช่น ลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี หรือรัฐให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ 20 ของต้นทุน รวมทั้งควรตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการทั้งระบบ และสิ่งที่จะให้ข้าวไทยอยู่ได้ต้องไม่นำพืชเศรษฐกิจไทยไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอีกต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ทูตพาณิชย์ เผย ส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกง ช่วง 7 เดือนแรกหดตัว จากคุณภาพข้าวไทยลดลง

นายวิฑูรย์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงช่วง 7 เดือนหดตัว ทำให้ส่วนแบ่งตลาดลดลงจากเดิมที่ฮ่องกง มีการนำเข้าข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 แต่ปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดเชิงปริมาณข้าวในฮ่องกงอยู่ที่ ร้อยละ 47 และส่วนแบ่งเชิงมูลค่า อยู่ที่ร้อยละ 56 ซึ่งไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาด จากราคาข้าวที่สูงขึ้น คุณภาพข้าวลดลง และข้าวปลอมปน ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ในขณะที่ ข้าวจากกัมพูชากำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทย

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เตรียมจัดคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกง จำนวน 41 บริษัทเยือนประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้ โดยจะเป็นโอกาสของไทยที่จะได้ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกสินค้าไทยไปฮ่องกง ในปีที่ผ่านมา สามารถส่งออกได้ 13,189 เหรียญ และในช่วง 7 เดือน ไทยส่งออกได้แล้วจำนวน 7,200 เหรียญ สำหรับช่วงเดือนที่เหลือในปีนี้ สำนักงานฯจะเร่งผลักดันให้ส่งออกได้เดือนละ 1,200-1,300 ต่อเดือน และคาดว่า การส่งออกของไทยไปฮ่องกงในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 0 ถึง 1 จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายขยายตัวได้ร้อยละ 2 คิดเป็นมูลค่า 15,889 เหรียญ

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

คลังเร่งสรุปปิดบัญชีจํานำข้าว ชงครม. พบ 3 ฤดูกาลผลิตเจ๊ง 50%

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจํานำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะเร่งดำเนินการปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนตุลาคม เพื่อให้กระบวนการชำระหนี้เงินกู้ของโครงการได้คืบหน้า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการชำระหนี้โครงการให้แล้วเสร็จ

“คณะทำงานปิดบัญชีโครงการอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีข้อมูลด้านการซื้อขายข้าว รวมถึง สต็อกข้าว และ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยก่อนหน้านี้อาจจะหาหรือเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปิดบัญชีในช่วงปลายเดือนกันยายน กำลังให้ฝ่ายเลขานัดอนุคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าไม่ทันอาจต้องเลื่อนออกไป ซึ่งจะพยายามปิดบัญชีให้ได้ภายในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้”

ทั้งนี้ทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ส่งข้อมูลสต็อกข้าวมาให้แล้ว ซึ่งต้องนำไปเปรียบเทียบกับสต็อกข้าวจากชุดม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ถ้าของม.ล.ปนัดดายังไม่ส่งมา คงจะไม่รอ และปิดบัญชีจากข้อมูลที่มีอยู่ไปก่อน และถ้าได้รับข้อมูลสต็อกข้าวจำนวนที่แท้จริงจากชุดม.ล.ปนัดดาแล้วจะนำมาคำนวณผลการดำเนินโครงการอีกครั้ง

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีชุดปัจจุบัน จะต้องนำผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในชุดของ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ มาพิจารณาอีกครั้งเพื่อสรุปยอดความเสียหายทั้งโครงการว่า มีจำนวนเท่าใด จากนั้น จึงจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้น จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชี อย่างไรก็ดี ขณะนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการหาแนวทางที่จะชำระบัญชี โดยอาจจะใช้วิธีการยึดหนี้เงินกู้แทนการนำงบประมาณมาชำระบัญชี

รายงานจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า รัฐบาลที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวใน 5 ฤดูกาลผลิต หรือ นับตั้งแต่ปีการผลิต 2554-2557 วงเงิน 8.81 แสนล้านบาท ซึ่งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีจำนำข้าวชุดนางสาวสุภา ได้ดำเนินการปิดบัญชีไปแล้วใน 3 ฤดูกาลผลิต ผลปรากฏว่า โครงการนี้มีผลขาดทุนประมาณ 50% ของเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปทั้งหมด ซึ่งภาระขาดทุนนี้ จะต้องได้รับการชำระบัญชีจากงบประมาณ แต่ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการชำระเนื่องจาก ผลของการปิดบัญชี ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากครม.ชุดที่ผ่านมา

“ล่าสุดเหลือยอดเงินกู้ที่ต้องชำระจำนวน 5.8 แสนล้านบาท โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเงินคืนจากการระบายนข้าวมาจำนวน 2.1 แสนล้านบาท และ สำนักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณชำระหนี้ในปี 2556-2557 อีกจำนวนประมาณ 5-6หมื่นล้านบาท”รายงานข่าวระบุ

ที่มา มติชน

'ปนัดดา'รายงานคืบหน้าตรวจจำนำข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เปิดเผยว่าจากการประชุมปรึกษาหารือในวันนี้ ที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลการตรวจสอบปรากฏเป็นรูปธรรมและสามารถตอบคำถามต่อผู้สนใจติดตามกรณีดังกล่าว จึงได้มีข้อสั่งการและบทสรุปเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผลการตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐ-ตรวจปริมาณข้าวตามบัญชี ณ คลัง จำนวน 17.9 ล้านตัน-ตรวจนับปริมาณได้ 17.48 ล้านตัน ยังคงเหลือที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากกองลัมต้องจัดเรียงกองใหม่ให้เกิดความเรียบร้อยครบถ้วน 100 เปอร์เซนต์

2. ผลการดำเนินงานรับ-ส่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าว- ได้รับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ (Laboratory Procedures) แล้ว 8,779 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 11,926 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.6

3. การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและจัดระดับคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐ มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน เพื่อจัดระดับคุณภาพและราคาข้าว เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป

4. ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีก 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่กรณีขาดบัญชีเกินร้อยละ 5 ให้ครบถ้วนในทุกพื้นที่ และให้รายงานผลการดำเนินการให้ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ ทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

2) การดำเนินการกรณีโกดัง/คลังสินค้าที่ไม่สามารถตรวจนับได้- กรณีจัดเรียงกองใหม่ได้ให้ส่งสายตรวจพิเศษของกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจนับและเก็บตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดกรณีไม่สามารถเรียงกองใหม่ได้ ให้ อ.ต.ก./อ.ค.ส. ดำเนินตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมีการบันทึกไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ข้อปัญหา การแก้ไขสถานการณ์ และผลในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ จากสถานการณ์ข้าวที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำคัญต่อไปในอนาคต

5. ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Procedures) ชั้นสุดท้าย คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม 2557

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 ก.ย. 2557 มีจำนวน 327,344 ตัน มูลค่า 138.923 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 16.3% มูลค่าเพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 281,483 ตัน มูลค่า 122.161 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 ก.ย. 2557 มีจำนวน 4.57 ล้านตัน มูลค่า 1.969 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 7.86% และมูลค่าลดลง 7.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.96 ล้านตัน มูลค่า 2.127 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติให้บริษัท Vinafood 1 (Northern Food Corporation) และ Vinafood 2 (Southern Food Corporation) สามารถไปเจรจาและทำสัญญาขายข้าวโดยตรงให้แก่ประเทศผู้ซื้อรายสำคัญที่จะมีการซื้อข้าวผ่านการประมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันเองของบริษัทเวียดนามในตลาดนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทส่งออกรายอื่นๆต่างแสดงความไม่เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ พร้อมอ้างถึงความผิดพลาดในอดีตของทั้งสองบริษัทซึ่งเคยไปประมูลข้าวในราคาต่ำและทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ส่งออกรายอื่นๆตามมา

กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) คาดว่าในปี 2014 นี้ เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 45 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 28.125 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลจากผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring crop) มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 20.83 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 13 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2014 เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 28 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 6.5 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

พม่า

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนของทางการจีนและพม่าได้ลงนามในข้อตกลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การค้าข้าวของสองประเทศ หลังจากที่มีการส่งออกข้าวจากพม่าไปยังประเทศจีนโดยผ่านทางแนวชายแดนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 752,000 ตัน ในปี 2012/13 ซึ่งทำให้ประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของพม่าในปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศได้มีการหารือกันในเรื่องดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรของพม่า (The Myanmar Ministry of Agriculture and Irrigation) และหน่วยงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (the General Administration of Quality Supervision, Inspection and

Quarantine; AQSIQ) รวมทั้งสหพันธ์ข้าวพม่า (the Myanmar Rice Federation) ได้มีการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงาน AQSIQ และประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจทางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (A memorandum of understanding on agricultural standards) ในระหว่างการประชุมของรัฐมนตรีด้านเกษตรที่กรุง Nay Pyi Taw

ขณะที่ทางการค้าคาดหวังว่าการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่การลงนามด้านการค้าข้าวของสองประเทศต่อไป ซึ่งข้อตกลงที่จำเป็นจะต้องมีการลงนาม เช่น ด้านสุขอนามัยพืช (a sanitary and phytosanitary (SPS) agreement on health standards) รวมทั้งข้อตกลงทางด้านภาษี และโควตานำเข้า จึงจะทำให้การค้าข้าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของจีน

ที่มา Oryza.com

ลาว

สำนักข่าววีโอเอ รายงานว่า สปป.ลาวยอมรับว่า เกษตรกรรมในประเทศยังมีคุณภาพและศักยภาพที่ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตข้าวนั้นยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชาได้

ด้านนายวิไลวรรณ พรหมเชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ กล่าวยอมรับว่า คุณภาพของแรงงานเกษตรกรในประเทศยังด้อยคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและเทคนิค เมื่อเทียบกับชาวนาของไทยและเวียดนาม ส่วนการขยายพื้นที่เพาะปลูกในลาวนั้นยังถือว่าต่ำกว่าชาวนาในกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคทำให้ลาวไม่สามารถเพิ่มการผลิต ให้เป็นเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกได้อย่างไทยและเวียดนาม

ทั้งนี้ ประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา ยังมีความพยายามที่จะพัฒนาภาคการเกษตรและเพิ่มการผลิตให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถส่งออกข้าวได้อีกด้วย

นอกจากนี้นายวิไลวรรณเผยต่อว่า ลาวมีเพียงเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณภาพและสามารถปลักต้นให้ชาวนาเร่งการผลิตด้วยการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางการเกษตรกรรมให้ชาวนาในประเทศมากขึ้น

"ปัจจัยข้าวถือเป็นสินค้ารายใหญ่ที่สำคัญของโลกซึ่งสำหรับลาวแล้วถือเป็นเรื่องที่ยากในการพัฒนาให้เทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้น รัฐบาลลาวจึงเล็งเห็นถึงยุทธศาสตร์ที่เน้นความพอเพียงในประเทศและสามารถแพร่กระจายได้อย่างทั่วถึง" นายวิไลวรรณกล่าว

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา รัฐบาลลาวได้วางแผนเป้าหมายการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศราว 300,000 ตัน แต่ในความเป็นไปแล้วก็สามารถผลิตและส่งออกได้เพียง 25,000 ตันเท่านั้น หรือคิดเป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งที่ สปป.ลาวมีราคาขายข้าวให้ต่างประเทศไม่ถึง 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ไทยสามารถส่งออกข้าวในราคาขั้นต่ำถึง 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอีก 3 ประเทศแม้จะมีมูลค่าการขายข้าวต่ำกว่าไทย แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 440 เหรียญสหรัฐต่อตันนั่นเอง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Philippines' Department of Agriculture) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกที่ได้รับเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น 2 ลูก (Lui and Mario) ที่พัดผ่านฟิลิปปินส์เมื่อไม่นานมานี้ มีประมาณ 87,576 ตัน จากพื้นที่ประมาณ 750,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสที่ 4 มีประมาณ 7.32 ล้านตัน ลดลง 1.2%

รายงานข่าวระบุว่า ทั้งนี้ NFA (the National Food Authority) ยังสามารถจะจัดหาข้าวเพิ่มเติมได้อีก 500,000 ตัน ในกรณีฉุกเฉิน จากที่มีการจัดหาไปรวมแล้วประมาณ 1.7 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

[อินโดนีเซีย](#)

ผู้บริหารของสำนักพลาธิการของอินโดนีเซีย (BULOG) ได้ยืนยันว่าได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากประเทศไทย และเวียดนามรวม 425,000 ตันแล้ว เพื่อที่จะเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศให้มากขึ้น และรักษาระดับราคาข้าวในประเทศให้มีเสถียรภาพ โดยเป็นการซื้อจากเวียดนามรวม 2 ครั้ง จำนวน 250,000 ตัน และซื้อจากไทยจำนวน 175,000 ตัน ขณะที่วงการค้าคาดว่าในปีอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 250,000-500,000

ที่มา [Oryza.com](#)

[จีน](#)

หน่วยงานศุลกากรจีน (The China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. ของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 1.53 ล้านตัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.587 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ก.ค. มีการนำเข้าข้าวประมาณ 180,000 ตัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 240,000 ตัน ที่มีการส่งออกในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 144,019 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2014 จีนจะการนำเข้าข้าวประมาณ 3.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา [Oryza.com](#)

[เกาหลีใต้](#)

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA โดยซื้อข้าวจากประเทศจีนรวม 21,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled) จำนวน 6,000 ตัน ในราคา 978 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous milled) จำนวน 15,000 ตัน ในราคา 870 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในเดือน ธ.ค. ปีนี้ และ ม.ค. ปีหน้า ตามลำดับ ทั้งนี้ เกาหลีใต้ได้ประกาศจะเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวน 34,130 ตัน ในวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่สามารถซื้อได้เพียง 21,000 ตัน เท่านั้น

ที่มา [Oryza.com](#)

[อินเดีย](#)

กระทรวงเกษตรอินเดีย (the Agriculture Ministry) คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop จะมีปริมาณ 88.02 ล้านตัน ลดลง 4% จากจำนวน 91.69 ล้านตันในปี 2013/14 เนื่องจากฤดูฝนในปีนี้มีฝนตกล่าช้าทำให้การเพาะปลูกล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ในปีการผลิต 2013/14 คาดว่าอินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.54 ล้านตัน ประกอบด้วยในฤดูการผลิตหลักจำนวน 91.69 ล้านตัน และในฤดูการผลิตรอง หรือ rabi crop จำนวน 14.85 ล้านตัน

มีรายงานว่า แม้ว่าฤดูมรสุมปีนี้จะมียปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกข้าวของอินเดียทั่วประเทศในปีี้ สำหรับฤดูร้อน (Kharif Season) กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย โดยกระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 26 ก.ย. มีพื้นที่ประมาณ 234.3 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 ก.ย. พื้นที่เพาะปลูกธัญพืชในฤดู kharif crop (ข้าว และธัญพืชอื่นๆ) มีประมาณ 637 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](#)

อิรัก

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ขยายระยะเวลาการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (ครั้งที่ 10 ของปี 2557) เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมามากออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย

สำหรับความคืบหน้าของการประมูลนั้น มีรายงานว่า การประมูลในครั้งนี้นี้ มีการเสนอข้าวจากประเทศไทย ในราคาต่ำที่สุด โดยเสนอข้าวจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 504.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out นอกจากนี้ยังมีการเสนอข้าวจากไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 508.9 และ 510.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ด้วย ส่วนข้าวจากสหรัฐฯ นั้นมีการเสนอราคาที่ 663 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ข้าวจากบราซิลเสนอราคา 683 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ในขณะที่ข้าวจากอาร์เจนตินา และอูรุกวัย มีการเสนอราคาประมาณ 686 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out

ที่มา Oryza.com

อียิปต์

รัฐบาลอียิปต์ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวในช่วงปีการตลาด 2014-15 ทั้งนี้ แดงการณของคณะรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวได้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2558 หรือจนกว่าจะครบปริมาณ 1 ล้านตันแล้วแต่จำนวนใดจะถึงก่อน

อียิปต์ได้ออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่ปี 2011 เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีอุปทานข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศ และได้ขยายระยะเวลาเรื่อยๆ แม้ว่าเมื่อปีที่แล้วจะมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 800,000 ตัน ก็ตาม

เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมามี รัฐมนตรีกระทรวงการค้าภายใน (Minister of Supply as Internal Trade; MoSIT) ได้ระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2014/15 อียิปต์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.9 ล้านตัน และส่งออกข้าวประมาณ 875,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

ไลบีเรีย

ราคาข้าวในประเทศไลบีเรียปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่า

ขณะนี้ประชาชนกำลังได้รับความเดือนร้อนจากการปรับขึ้นของราคาข้าวจากเดิมที่รัฐบาลกำหนดราคาข้าวถุงละ 25 ก.ก. ราคาอยู่ที่ 15 เหรียญสหรัฐ (600 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ได้ปรับขึ้นมาเป็น 17 เหรียญสหรัฐ (680 เหรียญสหรัฐต่อตัน) แต่แหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่าพ่อค้าได้ขายข้าวถุงละ 25 ก.ก. ที่ 20 เหรียญสหรัฐ (800 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยไม่สนใจราคาข้าวที่รัฐบาลกำหนดไว้

กระทรวงพาณิชย์ (The Ministry of Commerce) ระบุว่า สาเหตุที่ราคาข้าวปรับสูงขึ้นเพราะการส่งมอบข้าวที่ทำเรื่องเป็นไปอย่างล่าช้าทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนข้าว

ที่มา Oryza.com